



คณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองสำหรับการแต่งตั้ง
ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้นและประเภทอำนวยการ ระดับสูง
ของสำนักงาน กปร.

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองสำหรับการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภท
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และอำนวยการ ระดับสูง
ในกลุ่มตำแหน่งอำนวยการทั่วไป ของสำนักงาน กปร.

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครข้าราชการ
พลเรือนสามัญเข้ารับการพิจารณาการกลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองสำหรับการแต่งตั้ง
ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และอำนวยการ ระดับสูง ในกลุ่มตำแหน่งอำนวยการ
ทั่วไป ของสำนักงาน กปร. โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และต่อมามีประกาศ
สำนักงาน กปร. ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาการกลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชี
รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองสำหรับการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และ
อำนวยการ ระดับสูง ในกลุ่มตำแหน่งอำนวยการทั่วไป ของสำนักงาน กปร. และกำหนดวัน เวลา และสถานที่
ประเมิน นั้น

บัดนี้ การดำเนินการกลั่นกรองข้าราชการเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองสำหรับการ
แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และอำนวยการ ระดับสูง ในกลุ่มตำแหน่ง
อำนวยการทั่วไป ของสำนักงาน กปร. ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองสำหรับการ
แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งระดับต้น และอำนวยการ ระดับสูง ในกลุ่มตำแหน่งอำนวยการทั่วไป
ของสำนักงาน กปร. โดยเรียงตามลำดับเลขประจำตัวในการรับสมัคร ดังบัญชีรายชื่อเอกสารแนบท้าย ๑
และ ๒

ทั้งนี้ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองฯ จะหมดอายุภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖
จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางพิชญดา หัศภาค)

รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองฯ

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองสำหรับการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น
ในกลุ่มตำแหน่งอำนวยการทั่วไป ของสำนักงาน กปร.
(แนบท้ายประกาศสำนักงาน กปร. ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖)

เลขประจำตัวในการรับสมัคร	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายเอกชัย เพ็งสว่าง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๒	นางสาวธัญทิตตา นาครทรพร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๖	นางสาวกาญจนา กำเนิดพันธ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๑๒	นายธเนศ มณีกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๒๐	นางสาวจินจะนะ แก้วไทรแย้ม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองสำหรับการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
ในกลุ่มตำแหน่งอำนวยการทั่วไป ของสำนักงาน กปร.
(แนบท้ายประกาศสำนักงาน กปร. ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖)

เลขประจำตัวใน การรับสมัคร	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายเอกชัย เฟื่องสว่าง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๒	นางสาวธัญทิติตา นาครทรรพ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๓	นายอภิศักดิ์ สรวีสุต	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
๔	นางอรอนันต์ วุฒิเสน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
๕	นางสาวศิษฐ์กร ตันกำแหง	อำนวยการต้น
๑๐	นางสาวสมลักษณ์ บุนนาค	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
๑๓	นายปริญญวัฒน์ วัชรอากาศ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
๑๔	นางสาวสุธัญญา สีแวง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
๑๕	นายสุทัศน์ ตั้งพิพัฒน์พงศ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
๑๙	นายธนฤทธิ์ รัชตะประกร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๒๐	นางสาวจินจะนะ แก้วไทรแย้ม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๒๑	นางสาวสุภารัตน์ कुสินธ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ